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Cần một quy hoạch tổng thể mang tính quốc gia
21:50 10/01/2017 
Tác giả: Thùy Dung

Góp ý dự thảo Luật Quy hoạch trong phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay, 

hầu hết các bộ ngành như: Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường, Nông nghiệp & Phát 

triển nông thôn… đều nêu ra những ý kiến trái chiều, không đồng nhất với dự thảo.
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Dự thảo Luật Quy hoạch còn nhiều ý kiến trái chiều, chưa thống nhất. 

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa bày tỏ "lo lắng" khi dự thảo thay đổi ảnh hưởng đến

một số công việc mà Bộ đang được giao xây dựng, trong đó có quy hoạch không gian biển… Có

thể khi thay đổi tên gọi sẽ gây khó khăn cho việc triển khai sau này.

“Đưa ra tên mới, bản thân chúng tôi cũng không nắm được, khó khăn trong quá trình thực thi sau

này, giao cho làm cũng chưa biết làm thế nào", bà Phương Hoa đề cập việc dự thảo đưa ra quy

hoạch không gian biển.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn cũng băn khoăn về quy định xóa bỏ xã hội hóa trong

lập quy hoạch. Ông lo ngại rằng Luật Quy hoạch ra đời có thể ảnh hưởng đến 2.000 quy hoạch xây

dựng lớn ở cấp vùng, cấp tỉnh; 10.000 quy hoạch cấp xã.



Ngoài ra, việc dự thảo quy định về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn... có thể ảnh hưởng đến

hàng nghìn quy hoạch lớn, quy hoạch của thành phố, quy hoạch phân khu, quy hoạch vùng, tỉnh...

Ông cũng góp ý việc quy định cứng quy hoạch cấp dưới phải theo quy hoạch cấp trên có thể làm

chậm sự thay đổi. Ông cho rằng, cần cân nhắc quy định chỉ dùng ngân sách lập quy hoạch, bởi

tình trạng thiếu vốn lập quy hoạch ở các địa phương rất lớn, đặc biệt là miền núi; nếu xóa bỏ kinh

phí xã hội hóa thì việc lập quy hoạch sẽ rất khó khăn.

Ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, đề nghị bổ sung một số danh

mục vào Luật Quy hoạch với các nội dung về bảo vệ phát triển rừng, hệ thống công trình thủy lợi,

việc khai thác nguồn lợi thủy sản quốc gia; giữ nguyên một số quy hoạch trong Luật đê điều.

Lãnh đạo Bộ Công thương thì nêu ý kiến liên quan đến quy hoạch ngành hóa chất, vì đây là ngành

quan trọng, đang có sự phát triển nhanh.

Điều hành phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho hay trong khi đại diện các

Bộ nêu nhiều ý kiến chưa thống nhất về dự thảo Luật, thì "hồ sơ trình lên chỉ có văn bản của Bộ

trưởng Xây dựng là thể hiện rõ không đồng tình. Các Bộ khác thì không thấy”.
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Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

Trước các ý kiến không thống nhất trên, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng

cần thống nhất nguyên tắc làm việc. Theo ông, dự thảo Luật Quy hoạch đã đầy đủ điều kiện trình



Ủy ban thường vụ Quốc hội, nghĩa là đã được Chính phủ thông qua. 

“Khi đã trình ra Thường vụ Quốc hội thì ý kiến của đại diện các bộ chỉ có tính tham khảo, không

phải chính thức. Vì Chính phủ trình dự thảo Luật ra Thường vụ Quốc hội rồi, mà đại diện các Bộ

ngành lại nói ngược, nói khác thì trái với nguyên tắc”, Bộ trưởng Kế hoạch nhấn mạnh.

Ông Dũng cho hay: "Tôi đi họp hôm nay với tinh thần rất sảng khoái để được tiếp thu ý kiến về

hoàn thiện dự thảo Luật, chứ không nghĩ lại nghe đại diện các bộ nói ngược, với những ý kiến mà

cách đây mấy tháng mình đã nghe”.

Thấy nhiều bộ ngành còn có ý kiến khác nhau, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng,

dự thảo này không phải lần đầu tiên cho ý kiến, cứ ra Uỷ ban Thường vụ Quốc hội là ý kiến khác

nhau rất nhiều, các Bộ ngành còn bức xúc thì chưa ổn. “Chúng ta phải lắng nghe các ý kiến khác

nhau trong quá trình làm luật, phải quan tâm xem xét lại cho kỹ”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Cho rằng dự thảo Luật Quy hoạch là luật khung, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu

rõ phải khắc phục được tình trạng chồng chéo, phân tán, lãng phí khi “ngành ngành, tỉnh tỉnh làm

quy hoạch” mà không liên kết được với nhau; tránh tình trạng “địa phương nào cũng quy hoạch

sân bay, cảng biển”.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc lưu ý: “Chúng ta cần một quy hoạch tổng thể mang tính

quốc gia. Các ngành ngồi lại với nhau để ra một cái chung. Ví dụ cảng biển tràn lan như thế thì có

lãng phí không? Quá lãng phí chứ, thì giờ rà lại xem một cách tổng thể”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhận định: “Bộ KH&ĐT như một nhạc trưởng, các Bộ ngành phải

làm theo mới thành công. Bộ ngành còn ý kiến thì chưa được”.

Chốt phiên thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị Ban soạn thảo rà soát nội

dung dự Luật, tránh xung đột ảnh hưởng đến phát triển, những quy hoạch đã ổn định phải kế thừa,

phát huy./.
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